



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ / ๖๔๓๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กิจกรรมการประกวดเนื่องในงาน “๗ มิถุนายน วันสภกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐”

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.มุกดาหาร ทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารชี้แจงรายละเอียดการประกวดผลงาน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานสภกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินงานแบบบูรณาการ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวด เนื่องในงาน “๗ มิถุนายน วันสภกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มจัดการเรียนรู้การสภกรณ์ในโรงเรียน เพื่อให้เป็นที่เผยแพร่ขยายระบบการสภกรณ์ไปสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ในการนี้ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดใน ๒ กิจกรรม และการจัดนิทรรศการผลงานด้านสภกรณ์ ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมประกวดเรียงความ หัวข้อ “สภกรณ์ในโรงเรียนของฉัน ตามรอยพ่อหลวง”
๒. กิจกรรมการประกวดผลการจัดบันทึกรายงานการประชุมของสภกรณ์นักเรียน

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนได้มอบหมายครูผู้รับผิดชอบเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมการประกวด ส่งผลงานโดยตรงที่ สำนักงานสภกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กรรมการจะคัดเลือกและตัดสินผลงาน ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะมอบในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ คุณสุพัตรา สานุกิษย์ โทร. ๐๘๑๖๖๑๐๗๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ ศรีสูงค์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๙๙ ๔๖๘๒๕๓๗

เอกสารชี้แจงรายละเอียดการประกวดผลงาน

กิจกรรมที่เชิญชวนให้โรงเรียนส่งผลงานของนักเรียนเข้าประกวด

๑. กิจกรรมประกวดเรียงความ ในหัวข้อเรื่องที่จะประกวด หัวข้อ
“สหกรณ์ในโรงเรียนของฉัน ตามรอยพ่อหลวง” โดยกำหนดเป็นการเขียนด้วยลายมือของนักเรียนเอง มีความยาวของเนื้อหาเรียงความ หนึ่งหน้ากระดาษ A๔ ไม้เว้นบรรทัดขึ้นไป
๒. กิจกรรมการประกวดผลการจัดบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณ์นักเรียน (ที่มีการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ แล้วจัดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม) ในแต่ละครั้ง จำนวน ๕ ครั้ง โดยให้ถ่ายเอกสารจากสมุดบันทึกรายงานการประชุมย้อนหลังไป และส่งมาประกวด

ทั้งนี้ ให้โรงเรียนที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวด ส่งผลงานได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มุกดาหาร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ (คุณสุพัตรา สานุศิษย์) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร(หลังใหม่) ชั้น ๕ โดยหมดเขตรับผลงานของนักเรียน ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการจะคัดเลือกตัดสินในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งผลการประกวดให้แต่ละโรงเรียน นักเรียนที่ได้รับใบเกียรติบัตร รางวัลได้ทราบ เพื่อเข้ารับรางวัล และเกียรติบัตรกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
